

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

DOHOME – มีดีที่เล่นตาม Trend

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

การเก็งกำไรหุ้น หรือ ที่เรียกว่า Trade หรือ อะไรก็ตาม ถ้าจะเล่นสั้นมากไป บางครั้งเราก็อาจจะเสียจังหวะได้ง่ายๆ เพราะจิตใจ ย่อมอ่อนไหวไปตามราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ยิ่งถ้าหวังจะซื้อเข้าขายเย็น หรือ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า Net. นั้น ยิ่งอาจจะมึนใจแกลงๆ ตามราคาได้... ทั้งๆ ที่ดูแล้วว่าแนวโน้มดี ก็เลยหวังจะจับเสือมือเปล่า หาค่าชนมค่าน้ำมนต์ หรือค่ากับข้าว ก็อาจจะพลาดท่าได้ เพราะจะว่าไปแล้ว ต่อให้แนวโน้มขึ้นจริง ก็มีวันลงสลับบ้าง หรือหยุดวิ่งบ้าง แนวโน้มขาลงก็เช่นกัน อาจจะมึนหลุดลง หรือมีแดงสลับขึ้นมาได้บ้าง... แต่หลักๆ ถ้าเราดู Trend ใหญ่ๆ หรือ Trend หลักๆ ได้ เรื่องการจะเล่นสั้น หรือเก็งกำไรอะไรนั้น ค่อยเข้าไปศึกษาในรายละเอียดกันอีกที... เหมือนเวลาเราดูคน มองไกลๆ มองรวมๆ สวยหรือไม่ หุ่นดีหรือไม่ น่าจีบหรือไม่ ถ้าโดยรวมดูแล้วดี แล้วเวลาจะจีบ จะคบหา จะต้องเป็นแบบไหน คบกันแบบแพชชั่น ไม่นานก็เลิก แบบที่เรียกว่ากิ๊ก อะไรนั่นแหละ แต่ถ้านิสัยดี อนาคตดี มีทางเดินชัดเจน จะคบยาวๆ กันไปเลยนั่นแหละครับ... เปรียบเทียบเล่นหุ้น กับการคบคน เรื่องนี้เหนือเมฆกล่าวในคอรัส อบรมบ่อยๆ นะครับ เพราะนิสัยหุ้น อาจจะดูได้จากการเข้าไปดูชีวิตในแต่ละวันของหุ้นที่ผ่านมาก็จะอะไร ถ้าไม่ใช้มองผ่านจากแท่งเทียน หรือ นั้งๆ ดูไปซักสองสามวัน ก็จะพอรู้แล้วละวัน หุ้นตัวนั้น จะต้องเล่นในกลยุทธ์อะไรได้บ้าง เหมือนคนนั่นแหละ ดูๆ ไปสักระยะ ก็จะรู้ว่า จะคบนานๆ ได้หรือไม่ แกรๆ ดี นานๆ กลับมีอะไรที่เปลี่ยนไป จนกลับมาดีไม่ได้ นั่นแหละครับ เลิกคบ เลิกมอง...(แล้วหุ้นใหม่ ที่ดีกว่า)

ดูตามเกม...

วันนี้ จะเล่นแบบพักตัว ไม่ขึ้น แต่ก็ไม่ลงลึกๆ มากนักก็ได้นะ แบบว่า แกลงตัวไม่เกิน 5 ช่อง ก็ได้อ... แล้วพรุ่งนี้ ขึ้นแบบวันหนึ่ง วันต่อไป พักอีก (เคยทำมาแล้ว) แต่ถ้าจะขึ้นแรงต่อ ก็ไม่ผิด

- แนวรับ : ... 12.1-11.9 หรือ 12.2 ก็ยังไม่แพง ถ้าถือหุ้นได้
- เป้าหมาย : ... 14.5-15.0 สำหรับการเล่นรอบ (จริง ๆ ถือยาวได้)

Price Chart...(DOHOME)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DOHOME... ถ้าตอนนี้ เราก็ลากเส้น Trend Line แบบนี้ไว้ ถ้าหากต่ำกว่า เส้นแนวรับจริงๆ ก็แปลว่า นิสัยเริ่มจะเปลี่ยนไป ให้เวลา 2 วัน ถ้ายังจะกลับขึ้นมาอยู่เหนือเหมือนเดิมไม่ได้ ก็คงต้องเลิกคบ แล้วก็ไล่ MA. ระยะกลางๆ เข้าไปสัก 1 เส้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็น 50, 60, 70 หรือจะ 75 วัน ก็ตามที่ถนัด แล้วดูพฤติกรรม หรือ นิสัยที่มีกับเส้น MA. ไป แล้วถ้าวันหนึ่งเส้น MA. บอกแนวโน้มในอนาคต ว่าจะไม่ดี ยิ่งก็จะต้องตัดใจด้วยละ... แต่ถ้าดูๆ ในตอนนี้แล้ว แนวโน้มยังดูดี นิสัยยังไม่มึนอะไรที่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิม... การหาจังหวะเข้าไปซื้อเก็บ ก็อาจจะยังทำได้อยู่ ยิ่งถ้าวันนี้ ยังไม่รับขึ้น หรือ มีการพักๆ รอๆ เก็บๆ กตๆ ก็ยิ่งน่าสน